

Việc triển khai vắc-xin của Alberta đang đạt được thành công **Alberta's vaccine rollout gaining ground**

Ngày 12 Tháng Tư, 2021

Với việc mở các phòng khám tạm thời nhanh chóng ở Calgary và Edmonton, Alberta đang mở rộng phân phối để cung cấp các liều thuốc với tốc độ kỷ lục.

Với hơn 1,300 hiệu thuốc và 103 điểm tiêm chủng hiện đang cung cấp vắc-xin và sẽ có thêm nhiều vắc-xin khác trong những tuần tới, tỉnh bang hiện đang tiến hành phân phối hơn 300,000 liều một tuần.

Hơn 684,000 người Alberta hiện giờ đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin, giúp bảo vệ họ khỏi những hệ quả nghiêm trọng và giảm sự lây lan của COVID-19.

Tất cả người lớn ở Alberta sẽ được tiêm liều vắc-xin đầu tiên vào cuối tháng Sáu, miễn là vắc-xin đến đúng lịch trình.

“Trong cuộc chạy đua giữa vắc-xin và các biến thể, chúng ta đang đạt được vị thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình triển khai và tiến trình của chúng ta. Chúng tôi quyết tâm đáp ứng hoặc vượt hơn cam kết cung cấp cho mọi người lớn liều thuốc đầu tiên trước ngày 30 tháng Sáu.” *Jason Kenney, Thủ Hiến Bang*

“Các viên chức y tế của chúng ta đang làm việc chăm chỉ để cung cấp các lô vắc-xin mới cho người dân Alberta ngay khi chúng đến nơi. Tôi nhiệt liệt kêu gọi người dân Alberta nên tiêm chủng ngay khi bạn hội đủ điều kiện. Khi đến lượt mình, vui lòng đăng ký tiêm, có mặt tại cuộc hẹn của bạn và theo dõi để tiêm liều thứ hai.” *Tyler Shandro, Bộ Trưởng Y Tế*

Trong tuần trước, Alberta đã thực hiện nhiều bước để tăng cường phân phối vắc-xin:

- Mở hoàn toàn Giai Đoạn 2B cho hơn 650,000 người dân Alberta hội đủ điều kiện với các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.
- Mở Giai Đoạn 2C cho hơn 240,000 nhân viên chăm sóc sức khỏe.
- Mở đặt lịch hẹn cho vắc-xin AstraZeneca cho những người dân Alberta từ 55 đến 64 tuổi.
- Mở các phòng khám tạm thời nhanh chóng ở Grande Prairie, Fort McMurray, Red Deer, Lethbridge và Medicine Hat, ngoài các phòng khám ở Calgary và Edmonton mở cửa vào ngày 12 tháng Tư.

Vào ngày 13 tháng Tư, một số hiệu thuốc được chọn tham gia, ban đầu ở Edmonton và Calgary, sẽ bắt đầu cho phép khách vãng lai đặt lịch hẹn để chủng ngừa bằng vắc-xin AstraZeneca cho những người dân Alberta hội đủ điều kiện, thay vì chỉ theo cuộc hẹn. Nhiều hiệu thuốc vẫn chỉ làm việc theo lịch hẹn, vì vậy vui lòng kiểm tra trang web của Alberta Blue Cross để biết các trang web vãng lai hoặc liên hệ với địa điểm cụ thể của bạn để tìm hiểu thêm về quy trình đặt hẹn của họ.

Y Tế Alberta và Hiệp Hội Y Khoa Alberta đang làm việc cùng nhau để kết hợp các phòng mạch bác sĩ với việc phản ứng tiêm chủng COVID-19. Thông tin về các phòng khám thí điểm đầu tiên và việc mở rộng bao quát hơn sẽ sớm được công bố.

Các nhóm bổ sung được liệt kê trong Giai Đoạn 2C sẽ hội đủ điều kiện trong những tuần tới. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ khi mỗi nhóm trở thành đủ điều kiện để đặt lịch hẹn.

Hơn 1.7 triệu người dân Alberta hiện hội đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19. Việc đặt lịch hẹn có thể được thực hiện thông qua các hiệu thuốc tham gia hoặc Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS) trực tuyến hoặc gọi 811.

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

Thông tin liên quan

- Vắc-xin COVID-19 ở Alberta [COVID-19 vaccine in Alberta](#)
- Đặt lịch hẹn tại một hiệu thuốc [Book an appointment at a pharmacy](#)

Đa truyền thông

- Xem họp báo [Watch the news conference](#)
- Nghe họp báo [Listen to the news conference](#)
- Xem hình ảnh sự kiện [View the event photos](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.